

นายกฯ รับปากครูช่วยดูแลเรื่องหนี้สิน

■ นำเสนอเมื่อ 17 ม.ค. 2558

นายกฯ ย้อนถามครูอยากได้เวลาสอน แสดงว่าเวลาที่มีอยู่ไม่ได้สอนหรืออย่างไร? ผ่ากรูปลูกฝังเด็ก ๆ มีนิสัยรักการอ่าน



ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วันที่ 16 ม.ค.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 59 โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีคารวะครู เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่ ตอครูบุญมา รัตนอุบล ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูวิจิตรา ไชยภักดิ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รร.วัดนวลนรดิศ ซึ่งทั้งสองได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเป็นนักเรียนว่า เป็นคนตั้งใจเรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพสุ่มและรักสุขภาพ ส่วนหนึ่งเพราะต้องเตรียมตัวสอบทหาร และสิ่งที่อยากบอกนายกฯ คือ ดีใจที่นายกฯ ทำเพื่อประเทศชาติ และในหลวง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สิ่งแรกที่รู้สึกในวันครูวันนี้ คือคิดถึงแม่ที่เป็นครู ซึ่งท่านได้เสียไปแล้วจึงไม่มีโอกาสได้ชื่นชมเรามากนัก และวันนี้ก็ตั้งใจที่ได้มาเจอครู เพราะชีวิตตนก็แวดล้อมด้วยครู ทั้งคุณแม่และภรรยาที่เป็นครู ตนก็เคยเป็นครูทหาร วันนี้จึงอยากพูดในฐานะ "ครู" ซึ่งในวันนี้มีครูบางคนกระซิบมาว่าอย่าลืมเรื่องหนี้สินครูด้วย ซึ่งตนก็ได้รับปากจะดูแล แต่ปัญหาขณะนี้ คือ การขับเคลื่อนในการทำงาน ที่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเตรียมคนเพื่ออนาคต โดยนักเรียนต้องผ่านกระบวนการศึกษาพื้นฐานไม่ให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้า และจะต้องพัฒนาทั้งครู นักเรียน และผู้ประกอบการ ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และวันนี้จะต้องช่วยครู ทั้งในเรื่องหนี้สินและเรื่องอื่น ๆ โดยต้องจัดลำดับความสำคัญเพราะรัฐบาลมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไข

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามาโดนคนครูดุบ้าง แต่วันนี้ก็รักท่านเหมือนเดิม เพราะทำให้พูดภาษาอังกฤษพอรู้เรื่องและคิดเลขเป็น ตนอยากเห็นเด็กแข่งกันศึกษาเล่าเรียน

เพื่อนำไปอุดพู่แม่ให้ภาคภูมิใจ และวันนี้ต้องสร้างทุกคนให้เข้มแข็ง และต้องสอนให้คนมีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็ก โดยอาจใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง แต่วันนี้ครูดีเด็กไม่ได้ ซึ่งการตีบางครั้งทำให้เราเป็นคนดี ฉะนั้นครูและนักเรียนต้องเข้าใจ เพราะหากไม่ผิดใครจะดี หรือหากไม่ทำความผิดกฎหมายจะเล่นงานหรือไม่ มันต้องมีสาเหตุ พรอมกันนี้ต้องให้กำลังใจทั้งครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งตนรับรู้อาการจากเรื่องที่ครูยื่นมา

"รัฐบาลจะดูแลปัญหาทุกด้าน มิเช่นนั้นจะกลับไปเป็นแบบเดิมทับถมไปเรื่อยๆ จนแกะไม่ออก ประเทศก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆ จากเสือตัวที่ 1 กลายเป็นแมวตัวที่ 7 และที่ผ่านมามีผมไม่เคยกล่าววงศรุธาผมว่าท่าน ก็เหมือนผมว่าคุณแม เหมือนวาทกรรมผม ซึ่งยิ่งแล้วใหญ่ มันไม่ได้ เพราะนั่นคือผู้บังคับบัญชาที่บ้านโดยตรง และเรื่องหนี้สิน สวัสดิการ ความก้าวหน้าของครู กำลังดำเนินการอยู่ แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยครั้งเดียวได้ เพราะยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ยังคงอยู่ จึงต้องจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงิน ผมยืนยันว่า ที่เขามาวินิจฉัยเพื่ออนาคตพี่น้องคนไทยทุกคน แต่ระยะเวลาที่มีไม่มาก ทุกอย่างจะจบในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ยาก"

นายกฯ กล่าวและว่า ครูบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากรู้เวลาสอนมากขึ้น ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเวลาที่หายไปมันไปอยู่ตรงไหน หรือแสดงว่าเวลาที่มีอยู่ไม่สอนหรืออย่างไร หรือเพราะเหตุผลอื่น บางคนบอกว่าถูกเกณฑ์ไปปรับผู้ใหญ่ ไปทำงานนอกจึงขอให้ทำเท่าที่จำเป็น เหมือนตนก็ไม่อยากคลานเขามาหา ขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้เสียที และต้องไปดูว่า ทำอย่างไรไม่ให้ฝ่ายการเมืองเขามาคาบเกี่ยวฝ่ายบริหาร ส่วนการปรับโครงสร้างหรือขยายอัตราครุนั้น ยังมีข้อจำกัดอยู่ จึงต้องไปดูรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ อาจให้ครูช่วยครูที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเป็นครู หรือหาทางทำให้คุณอยากเป็นครูมากขึ้น ส่วนความปลอดภัยของครูในพื้นที่ชายแดนใต้ก็พยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ต้องทำให้เด็กรักการอ่านให้ได้

ที่มา [สยามรัฐ](#) วันที่ 16 มกราคม 2558